

# สรุปข่าวประจำในวันที่ ๒๘-๓๐ พ.ย. ๖๓

## ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### ข่าวหนังสือพิมพ์

- คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: รุกผืนป่ากว่า ๑๐๐ ไร่ (ไทยรัฐ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้า ๑๑)
- คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: ยึดไม้ตะเคียนถูกลอบตัดในที่ ส.ป.ก. (ไทยรัฐ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้า ๑๐)
- บุกดตรวจรุกป่าหลังวัดตั้งชุมพร (มติชน ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้า ๕)
- "วิทยา" ย้ำชัด "อย่าใส่ร้ายป้ายสี" (ไทยรัฐ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้า ๒๔)
- 'ศักดิ์สยาม'บีบีโพรเจกต์ภูเก็ต ๕ หมื่นล. (เดลินิวส์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หน้า ๘)

### ข่าวเว็บไซต์

สกต. ร้องศาลไต่สวนให้ได้อยู่ในพื้นที่ ซึ่เป็นคนละกลุ่มกับเอกชนที่ครอบครองโฉนดปดลอม (ประชาไท ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

<https://prachatai.com/journal/๒๐๒๐/๑๑/๙๐๕๙๑>

ดีเอสไอแกะรอย จนท.รัฐนำเงินสร้างบ้าน จ.พังงา หลาย ล.โยงคดีรุกสวนป่าบางขนุน ภูเก็ต (สำนักข่าวอิศรา ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

<https://www.isranews.org/article/isranews-news/๙๓๘๑๑-dsi-๒.html>

คมนาคมเซ็นลงนามโอแอนด์เอ็ม บางใหญ่ - กาญจนบุรี ๑.๗ หมื่นล้านต้นปีหน้า (กรุงเทพธุรกิจ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

<https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/๙๐๙๙๕๓>

## ข่าวสั้น ทันโลก

**รุกผืนป่ากว่า 100 ไร่:** บ่ายวันที่ 26 พ.ย. นายสินธพ เรือนม้วน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (ลำปาง) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาม บ้านแม่ยามเหนือ หมู่ 8 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พบพื้นที่ดังกล่าวมีการล้อมรั้วลวดหนามและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น บ้านพัก กระท่อม โรงจอดรถ รวมถึงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์กระจายทั่วพื้นที่กว่า 100 ไร่ นำตัวชาย 2 คน อ้างว่าเป็นผู้ครอบครองพื้นที่มาสอบสวนขยายผล เนื่องจากเชื่อว่าจะมีนายทุนว่าจ้างถางป่าเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดิน.

## ข่าวรอบอาณาจักร

### ● ยึดไม้ตะเคียนถูกลอบตัดในที่ ส.ป.ก.

ภูเก็ต-นายบุญลภ สุกใส ผอ.สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ สาขากระบี่ พร้อมด้วย ร.ต.อ.นิพล เส็มรัตน์ ตำรวจกองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำกำลังตรวจสอบการบุกรุกป่าเส้นทางซอยพระบารมี 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ หลังจาก 2 วันที่ผ่านมาได้ลาดตระเวนป่าเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณกว้าง ตรวจสอบระวางแผนที่พบว่าบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน จึงได้จับกุมตัว นายนครินทร์ นุญนุกุล ดำเนินการยึดไม้และแปรรูปไม้ตะเคียน ปริมาณ 1.49 ลูกบาศก์เมตร ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-๐๑ มูลค่าความเสียหายกว่าแสนบาท ตรวจยึดไม้เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดดำเนินคดีต่อไป.

## บุกรุกตรวจรูกป่าหลังวัดตั้งชุมพร

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ จ.ชุมพร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประมาณ 50 นาย จากหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชพ.1 (ยายโท) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) นำโดยนายสุวิทย์ เดชทุ่งคา พนักงานพิทักษ์ป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.1 (ยายโท) และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบการบุกรุกแผ้วถางป่าไม้หลังวัดแหลมยาง หมู่ 8 ต.บางสน บริเวณเชิงเขาดินสอด้านตะวันออก หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่าไม้เมื่อเข้าไปยังจุดดังกล่าว พบร่องรอยการตัดฟันโค่นล้มต้นไม้เบญจพรรณ สภาพคล้ายถูกตัดโค่นมาแล้วประมาณ 5 เดือน บางส่วนเพิ่งโค่นล้มได้ประมาณ 1 สัปดาห์ แต่ไม่พบผู้กระทำความผิด นอกจากนั้น ยังพบเสาปูนซีเมนต์ทาสีแดงทำแนวเขต

จากการสอบถาม นายจาริก โกสินทร์ กำนัน ต.บางสน ทราบว่าพื้นที่ในเขตเสารั้วเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.มีผู้ครอบครองคือบุคคลหนึ่งในพื้นที่ ส่วนนอกเขตรั้ว พบว่าเป็นป่าซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ มีการแผ้วถางโค่นล้มไม้เบญจพรรณยืนต้นขนาดเล็ก บางจุดมีการปลูกต้นมะพร้าว ทุเรียน ชนุน อายุไม่เกิน 3 เดือน ใกล้กันพบนาที่ปักและยังพบเหียงที่ปัก มุงด้วยผ้าพลาสติกสีฟ้า จึงยึดไว้เป็นหลักฐานเช่นเดียวกัน ส่วนพื้นที่ที่มีการบุกรุกพบว่ามีประมาณ 53 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 3,611,758 บาท จากนั้นพนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปะทิว เพื่อสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



# “วิทยา” ย้ำชัด “อย่าใส่ร้ายป้ายสี”

## ● ยุคใหม่แล้วขอให้เล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ●

นายวิทยา คุณปลื้ม ผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี เบอร์ 1 เผยว่า จากกรณีมีเนื้อหาเท็จเชกษุ๊กบางเพจและบางคอมเมนต์ได้กล่าวหาตึงถึงการก่อสร้างอาคารเรียนของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตชุมชนบ่อทอง จากงบประมาณของ อบจ.ชลบุรี และได้มีการบิดเบือนข้อมูล ซึ่งอาจจะทำให้หลายคนเข้าใจผิด คนจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน ดังนี้ โครงการนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณและการก่อสร้างในยุคของนายกฤษฎ์ เศรษฐกิจ เป็นนายก อบจ.ชลบุรี ตั้งแต่ปี 2548 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างที่แท้จริง 141,804,000 บาท ไม่ใช่ 400 ล้านบาทตามที่กล่าวอ้าง

สำหรับที่กล่าวหาว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้นั้น ข้อเท็จจริงที่ประชุมสภา อบจ.ชลบุรี ได้อนุมัติส่งมอบให้ ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.2551 และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว แต่ต่อมาได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้จากนั้นกรมป่าไม้จึงให้ ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ มาขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าที่ถูกตัด



ลุยตลาด วิทยา คุณปลื้ม ผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี เบอร์ 1 คร.เขตชนบท 1 ไร่บอยน์นันทพงษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ. เบอร์ 2 เขต 6 และ กุริวัตนธ์ เสมอวงษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ. เบอร์ 1 เขต 6 เดินหาเสียงในตลาด อ.เมืองชลบุรี.

ตนซึ่งเป็นผู้บริหาร อบจ.ชลบุรีในขณะนั้น ไม่ได้มีงอนใจ ได้เข้ามาดำเนินการแก้ปัญหา ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ อบต.เกษตรสุวรรณ และ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล่าสุด กรม. ได้มีมติอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าได้แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน ด้านเอกสาร เมื่อเสร็จแล้วทาง ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ จะดำเนินการเปิดการเรียน การสอนได้ต่อไป

นายวิทยากล่าวต่อไปว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเลือกตั้ง อบจ.ชลบุรี อาจจะมีข่าวลือต่างๆที่ไม่ตรงความเป็นจริง ตนและทีมเรารักชลบุรียึดมั่นการทำงานการเมืองท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานและแนวนโยบายอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจะทำงานเพื่อชาวชลบุรี ไม่ใช่ใส่ร้ายป้ายสีหรือโจมตีใคร ไม่โหมกระแสหรือสร้างความแตกแยกในสังคม โดยเฉพาะคนทำงานอยู่รุ่นที่คาบเกี่ยวเป็นรอยต่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ ดังนั้น จึงมีความเข้าใจเรื่องของช่องว่างระหว่างวัย และตั้งใจที่จะประสานช่องว่างนี้ ให้สามารถจับมือกันสร้างบ้านเมืองได้ ที่สำคัญตนไม่ต้องการเห็นการถ่วงการเมืองแบบต่างๆ ที่ตั้งป้อมใส่ร้ายป้ายสีกันโดยปราศจากข้อเท็จจริง.



# 'ศกดีสยาม'บีโประเจตท์ภูเกิด5หมื่นล.

- ลุยเต็มสูบเกิดแน่! ด่วนกะทุ-ป่าตอง
- ยังรอปรับข้อมูล'บีอาร์'ที่แทน'แทรม'

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ครบรอบ 48 ปีว่า หากเปรียบเทียบก่อสร้างของ กทพ. กับอายุคน ถือว่าอายุครบ 4 รอบ และได้ผ่านช่วงเบญจเพสรอบที่ 4 ไปแล้ว ทำให้เรื่องร้าย ๆ ที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาดัดจริตก็เริ่มได้รับการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ กทพ. สามารถพัฒนาการก่อสร้างโครงข่ายทางด่วนเพิ่มเติม ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้มากขึ้น เพื่อให้การเดินทางของประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ได้เร่งรัดให้ กทพ. เดินหน้าทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) สายกะทุ-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่พูดถึงมานานแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่สำเร็จ อยู่ระหว่างเสนอโครงการตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่งก่อนหน้านี้ติดนหารื้อกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ซึ่งได้เสนอปลูกป่าชดเชยกับป่าที่ต้องสูญเสียไป เพราะจะทำให้โครงการสามารถเดินหน้าได้โดยที่ยัง

รักษาสีงแวดล้อม ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลโครงการได้ประมาณกลางปี 64

นายศักดิ์สยาม ยังกล่าวถึงโครงการระบบขนส่งมวลชน

รถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) จ.ภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติ-ห้าแยกฉลอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ด้วยว่า ทราบว่าคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. สั่งให้ รฟม. ทบทวนรายละเอียดรูปแบบระบบการเดินทาง เพื่อลดต้นทุนค่าก่อสร้าง จากเดิมใช้แทรมเปลี่ยนเป็นรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที และใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแล้ว แต่ขณะนี้ รฟม. ยังไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา ซึ่งเร่งรัดไปแล้วให้รีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการปรับรูปแบบระบบเดินรถจากแทรมเป็นบีอาร์ที จะช่วยประหยัดต้นทุนโครงการได้เพียงแค่อันไหน จากเดิมประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า เวลานี้ยังไม่เห็นข้อมูลดังกล่าว ขอรอดูข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจนจากรฟม. ก่อน จากนั้นจึงจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และประเทศชาติมากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการทางด่วน สายกะทุ-ป่าตอง จ.ภูเก็ต มีระยะทาง 3.98 กิโลเมตร(กม.) วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท ขณะที่โครงการแทรม จ.ภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติ-ห้าแยกฉลอง มีระยะทาง 41.7 กม. วงเงินประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท.



Classifieds | มอบีเตอร์

## สกต. ร้องศาลไต่สวนให้ได้อยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับเอกชนที่ครอบ ครองโฉนดปลอม

ประเทศไทย / ชาว

Submitted on Fri, 2020-11-27 21:06



สกต. ร้องศาลไต่สวนให้สมาชิก 36 คน ไม่ต้องออกจากพื้นที่พิพาท เนื่องจากไม่ใช่กลุ่มเดียวกับบริษัทเอกชนที่ศาลพิพากษาว่าครอบครองโฉนดที่ดินปลอม

ทีมสื่อโพรเทคชัน อินเทอร์เน็ตเนชันแนล รายงานว่า 27 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี นัดพร้อมคดีที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในที่ดิน และสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) จำนวน 36 ราย ยื่นคำร้องขอไต่สวนให้ผู้ร้อง 36 ราย ไม่ต้องออกจากพื้นที่พิพาท เนื่องจากไม่ใช่กลุ่มเดียวกับบริษัทเอกชนที่ศาลพิพากษาว่าครอบครองโฉนดที่ดินปลอม

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี นัดไต่สวนคำร้องขอแสดงอำนาจพิเศษ ทั้งหมด 6 นัด ได้แก่ วันที่ 8, 15 ก.พ. 22, 23 มี.ค. และ 5, 19 เม.ย. 2564

คดีนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อปี 2546 บริษัทเอกชนในพื้นที่ ระบุว่าบริษัทของตนเอง มีเอกสารสิทธิ์ นส.3 ครอบคลุมพื้นที่ที่ประชาชนทำกินอยู่ และได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่เพื่อทำการขับไล่ประชาชนออกนอกพื้นที่ทำกิน



ต่อมาในปี 2549 ประชาชนยื่นคำร้องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ที่บริษัทครอบครองทั้งหมด ผลการตรวจสอบปรากฏว่า บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่นั้นครอบครองที่ดินทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อได้ ข้อมูลดังกล่าว ประชาชนได้ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมาย แต่หน่วยงานเหล่านั้นไม่ดำเนินการ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2550 ประชาชนจึงยกระดับการเรียกร้องโดยการเข้าครอบครองพื้นที่โดยตั้งเป็นชุมชนชื่อว่า ชุมชนสันติพัฒนา ต่อมาปี 2552 บริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด ยื่นฟ้องชาวชุมชนสันติพัฒนาในข้อหาทำให้เสียหายและบุกรุก ในพื้นที่ 1,486 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวนกว่า 200 ไร่ พื้นที่ นส. 3 จำนวน 330 ไร่ และอีกกว่า 800 ไร่ เป็นเขตป่าไม้ถาวร แต่เมื่อตรวจสอบสิทธิ์ พบว่าบริษัทนี้ได้ครอบครองพื้นที่โดยมิชอบ และ ส.ป.ก. ได้แจ้งความบริษัท ภายหลังบริษัททำหนังสือยินยอมส่งมอบคืนพื้นที่ให้ ส.ป.ก. อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการนำที่ดินดังกล่าวมาจัดสรรให้กับเกษตรกรจนถึงบัดนี้

ต่อมาปี 2552-2554 ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ตอบรับคำร้องของชุมชนสันติพัฒนา เข้าไปตรวจสอบการถือครองที่ดินดังกล่าว ทุกหน่วยงานสรุป เหมือนกันว่า บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ครอบครองที่ดินมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีการสวมสิทธิ์ประชาชนในพื้นที่

ปี 2555 ศาลแพ่งชั้นต้น พิพากษาขับไล่จำเลย 12 คนและบริวาร ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินพิพาท บนเนื้อที่ 110 ไร่ อย่างไรก็ตาม สมาชิกชุมชนเชื่อว่าตนเองอยู่ในพื้นที่ของส.ป.ก. และไม่ได้อยู่ในพื้นที่ นส.3 ของบริษัท จึงไม่สามารถนำมาบังคับคดีและขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ได้ สอดคล้องกับคำพิพากษาศาลฎีกาในปี 2559 ที่ตัดสินให้ประชาชนชนะในคดีอาญา เนื่องจากมีหลักฐานว่าสมาชิกชุมชนสันติพัฒนามีได้อยู่ในพื้นที่พิพาทของเอกชน แต่ทำกินอยู่บนพื้นที่ของ ส.ป.ก. ศาลจึงยกฟ้องในคดีนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทเอกชนพิพาทอ้างว่า พื้นที่ 110 ไร่ดังกล่าว มีพื้นที่ นส.3 ของบริษัทอยู่ด้วย ล่าสุด เมื่อเดือน ก.ค. 2563 บริษัทเอกชนดังกล่าว พยายามนำคำพิพากษาศาลแพ่งดังกล่าว มาทำรังวัดที่ดินแปลงเพื่อบังคับคดี และพยายามขับไล่ให้ประชาชนชุมชนสันติพัฒนาออกจากพื้นที่ แต่ชุมชนสันติพัฒนายืนยันว่า ยังคงจะต่อสู้เพื่อในสิทธิที่ดินของตนเอง ผ่านทางกระบวนการยุติธรรมและรูปแบบการจัดการที่ดิน

ปัจจุบัน ชุมชนสันติพัฒนาจัดสรรที่ดินตามแบบโฉนดชุมชน และได้รับรองเป็นพื้นที่โฉนดชุมชนนำร่อง ตามมติสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553

ก่อนหน้านี้ นักปกป้องสิทธิฯ ในที่ดิน ยังได้ยื่นฟ้องศาลปกครองในปี 2556 ขอให้ศาลเพิกถอนเอกสารกรรมสิทธิ์ที่บริษัทเอกชนดังกล่าวได้มาโดยมิชอบ และฟ้องอธิบดีกรมที่ดินในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และอธิบดีกรมป่าไม้ในข้อหาการกระทำละเมิด อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีนี้

รัชฎา มนุรัชฎา กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ และทนายความในคดีนี้ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ทำงานล่าช้าในการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรตามหน้าที่และนโยบายที่รัฐวางไว้ สิ่งที่เขาบ้านร้องเรียนให้ ส.ป.ก. จัดสรรที่ดินให้เกษตรกร ผ่านมาเกือบสิบปีแล้ว ก็ยังมีปัญหาว่า ส.ป.ก. ไม่ได้ดำเนินการ และกลายเป็นชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดี

รัชฎากล่าวว่า ที่ผ่านมา ตนได้ว่าความในคดีอาญาของชุมชนสันติพัฒนา ศาลยกฟ้องเนื่องจากเห็นว่า ชาวบ้านอยู่ในที่ดิน ส.ป.ก. แต่ในที่ดินแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มทุนยังใช้ประโยชน์นั้น ควรจะถูกกระจายและจัดสรรให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ปัญหาจึงยังคาราคาซังอยู่จนถึงทุกวันนี้

“ตามหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน คนเราควรมีสิทธิในที่อยู่อาศัย สิทธิในที่ดินทำกิน รัฐควรมีหน้าที่จัดให้ประชาชน ดังนั้น ถ้าหากว่าเราไปปล่อยให้ที่ดินของรัฐไปอยู่ในมือของกลุ่มทุน ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าในระยะยาวในอัตราค่าเช่าที่ถูกลง เรื่องอย่างนี้ต้องมาพิจารณา และมาปรับเปลี่ยน เราจะไปปล่อยให้แบบนั้นมันไม่ได้ เพราะว่าประชากรมีจำนวนมากขึ้น มันต้องปรับ การเรียกร้องของประชาชนของสิทธิในที่ทำกิน รัฐต้องมองต้องฟัง และให้ความสนใจ” รัชฎากล่าว

ด้าน ปธานม สมวงศ์ จากโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า อีกคดีสำคัญที่ต้องติดตามคือ เหตุการณ์วันที่ 20 ต.ค. 2563 เกิดเหตุการณ์ลอบสังหารนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินจากชุมชนสันติพัฒนา โดยคนร้ายได้บุกเข้ามาและนำปืนจ่อยิงเข้าไปที่ศีรษะของดำ อ่อนเมือง สมาชิกชุมชน แต่นายดำหลบคมกระสุน탄ทำให้รอดชีวิต

ปธานมเล่าต่อว่า วันที่ 9 พ.ย. 2563 สุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมหารือแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ถูกข่มขู่คุกคามชีวิต พร้อมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"เราหวังว่าหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนในการให้การคุ้มครองความปลอดภัยสมาชิกของ สกต. โดยเฉพาะการมาติดตัวแดงในชุมชนและหามาตรการในการป้องกันเหตุร้าย รวมถึงหน้าที่ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องหาตัวบุคคลผู้กระทำผิดมาลงโทษ ทั้งนี้ คดีสังหารสมาชิกของ สกต. 4 รายไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดและผู้สั่งการมาลงโทษได้เลย ส่งผลให้มีการพยายามลอบสังหารสมาชิกอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เราหวังว่ากรณี นายดำ จะสามารถหาตัวผู้สั่งการมาลงโทษได้" ปธานมกล่าว



## ดีเอสไอแกะรอย จนท.รัฐนำเงินสร้างบ้าน จ.พังงา หลาย ล.โยงคดีรุกสวนป่าบางขุน ภูเก็ต

🕒 วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:10 น.  isranews **HITS** 615 views



ดีเอสไอตามแกะรอย จนท.รัฐได้รับผลประโยชน์นำเงินไปสร้างบ้านในพื้นที่ จ.พังงา มูลค่าหลายล้าน โยงคดี ออก ทป.4 รุกสวนป่าบางขุน จ.ภูเก็ต นักอนุรักษ์ชี้ชื้อยูนานเกิดปัญหาเพิกเฉยทำผิดระเบียบข้อบังคับมาก

สำนักข่าวอิสรา (www.isranews.org) รายงานความคืบหน้า กรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่ดินของวิทยาลัยฯซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขุนจำนวน 142 ไร่เศษ ถูกกลุ่มบุคคลเข้าบุกรุกโดยอ้างสิทธิการครอบครองที่ดินตามเอกสารแบบบันทึกการใช้ที่ดินของบุคคลในพื้นที่ป่าไม้ (แบบ ทป.4) เบื้องต้นคาดว่า มีการออก เอกสาร ทป.4 โดยมีขอบด้วยกฎหมายและทำเป็นขบวนการ

เมื่อวันที่ 24-28 พ.ย. นายเจตนา เหมมุน ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมและการข่าว กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา เพื่อติดตามสืบสวนบันทึกคำพยานเนื่องจากมีพยานปากสำคัญบางรายอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่บางรายได้รับผลประโยชน์และนำเงินไปสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดพังงา มูลค่าหลายล้านบาท





## คมนาคมเข็นลงนามโอแอนด์เอ็ม บางใหญ่ - กาญจนบุรี 1.7 หมื่นล้านบาทปีหน้า



คมนาคมจ่อลงนามโอแอนด์เอ็มมอเตอร์เวย์บางใหญ่ - กาญจนบุรี 1.7 หมื่นล้านบาทปีหน้า หลังรออัยการตรวจร่างสัญญา ขณะที่สายบางปะอิน - โคราซ ยังติดหล่มปรับแบบก่อสร้าง คาดเคาะภายใน ธ.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา M6 ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี M9 ระยะทาง 96 กม. โดยระบุว่า ขณะนี้ร่างสัญญาในส่วนของสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี อยู่ระหว่างรออัยการตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และนัดลงนามสัญญากับเอกชนผู้ชนะการประมูลได้ภายในต้นปีหน้า

ขณะที่สัญญาสายบางปะอิน - นครราชสีมา ปัจจุบันยังติดปัญหาไม่สามารถลงนามได้ เพราะ ทล.มีการปรับแบบเส้นทางสร้างมอเตอร์เวย์สายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องรอความชัดเจนของแผนก่อสร้าง ก่อนที่จะดำเนินการลงนามพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและการบำรุงรักษา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมาในภายหลัง เบื้องต้น ทล.ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และนักวิชาการ เพื่อร่วมกันปรับแบบให้เหมาะสม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้

"ตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าลงนามงานโอแอนด์เอ็มสัญญาเดี่ยวไปก่อน เพราะมีความพร้อมแล้ว ส่วนสัญญาที่ยังติดขัด เราก็ดัวแก้ไขให้จบ และมีความชัดเจนก่อนจะลงมือทำ เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาภายหลัง"

รายงานข่าวจาก ทล. เผยว่า ปัญหาการปรับแก้แบบก่อสร้างของมอเตอร์เวย์บางปะอิน - นครราชสีมา เนื่องจากการตรวจสอบพบว่าตามเส้นทางออกแบบเดิมกำหนดไว้เป็นทางถนน แต่เมื่อเข้าสำรวจพื้นที่แล้วพบว่าบริเวณดังกล่าวขวางทางน้ำ ดังนั้นมีความจำเป็นต้องปรับแบบก่อสร้างให้เป็นสะพานยกระดับ ซึ่ง ทล. ขอยืนยันว่าไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เพราะมีการขออนุญาตกรมป่าไม้เพื่อใช้เขตทางดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ เอกชนผู้ชนะการประมูลงานโอแอนด์เอ็มมอเตอร์เวย์ทั้งสองโครงการ คือ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ นำโดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันได้จัดหาแหล่งเงินทุนและจัดตั้งบริษัทใหม่เป็นนิติบุคคลเพื่อลงนามสัญญากับ ทล. และใช้เป็นบริษัทในการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว ภายในชื่อบริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 พันล้านบาท และบริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด ทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท